

BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG
HIV/AIDS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /AIDS-DP
V/v phối hợp truyền thông về cuộc
thi Phụ nữ khởi nghiệp tới phụ nữ
nhiễm và bị ảnh hưởng bởi
HIV/AIDS tại địa phương

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã nhận được công văn số 3078/ĐCT-BKT ngày 05/3/2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề: Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn, tôn vinh và hỗ trợ các tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc có ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp (Dự án khởi nghiệp) xuất sắc. Một trong những đối tượng ưu tiên của cuộc thi là phụ nữ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Đây là cơ hội cho chị em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tham gia xây dựng các dự án khởi nghiệp trên cơ sở sáng tạo, năng lực cá nhân và niềm đam mê mang kiến thức của mình phục vụ xã hội và phát triển sự nghiệp cá nhân, do vậy Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về cuộc thi này đến các cộng đồng và cá nhân phụ nữ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu Thể lệ và tham gia cuộc thi. Thể lệ cuộc thi và các Mẫu hồ sơ được đăng tải tại: <https://vaac.gov.vn/upload/t32024/the-le-cuoc-thi-phu-nu-khoi-nghiep-sang-tao-va-chuyen-doi-xanh.pdf?v=1.0.0>

2. Hồ sơ dự thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” bao gồm bản in và file điện tử dạng pdf gửi cho Ban tổ chức **trước ngày 25/4/2024**. Hồ sơ bản in xin được gửi về: Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV), Ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ngoài hồ sơ ghi rõ: Tham dự cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”). Hồ sơ điện tử gửi vào email: haihue.vaac@gmail.com.

Thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ: ThS. Nguyễn Hải Huệ, Chuyên viên Cục Phòng, chống HIV/AIDS, điện thoại: 0983 535057.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, DP.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Võ Hải Sơn